



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ตากใบ อ.เจาะไอร้อง และ อ.เมืองนราธิวาส จำนวน 2,000 ชุด</p> <p>-หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ระดมนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทางสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละพื้นที่ยังได้จัดส่งทีมแพทย์ลงไปตรวจสุขภาพให้กับประชาชนด้วย</p> <p>-ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า 10 จังหวัดภาคใต้ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มีผู้เสียชีวิตแล้ว 31 ราย สูญหายอีก 2 ราย ส่วนที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับน้ำลดแล้ว คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ส่วนชาวบ้านกรุด บางสะพาน ไม่มีไฟฟ้าใช้มา 2 วันแล้ว เช่นเดียวกับที่บ้านห้วยไต้ ต.ทับปrik อ.เมือง จ.กระบี่ ชาวบ้านร่วม 20 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้มาแล้ว 3 วัน</p> <p>-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีพายุฝนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ วันใด แต่ได้เตรียมความพร้อมโดยการลดระดับน้ำในคลองต่างๆ ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้งาน และติดตามข้อมูลจากกรมอุตุฯ ผนวกข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่จับตาดูจุดเสี่ยงต่างๆ กว่า 20 จุด ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>รพ.บางสะพาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวิทย์ ผอ.รพ.บางสะพาน กล่าวว่า น้ำท่วมรพ.ทำให้เครื่องเอกซเรย์และเครื่องทำฟันจมน้ำเสียหาย ตอนนี้เหลือน้ำขัง 20-30 ซม. หากฝนไม่ตกซ้ำคาดว่าจะสามารถสูบน้ำออกได้ทั้งหมด และวันนี้ (12 ม.ค.) จะพยายามเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินให้ได้ ส่วนช่วงบ่ายกระทรวงได้ส่งกองวิศวกรรมมาสำรวจระบบน้ำ ระบบไฟ และระบบบำบัดน้ำเสีย ด้าน "ตูน บอดี้สแลม" โทรศัพท์ให้กำลังใจแพทย์ รพ.บางสะพาน</p> <p>การดำเนินงาน ของ สธ.</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น สทท. ผู้จัดการออนไลน์ New)108 กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า ได้กำชับให้โรงพยาบาลในเขตน้ำท่วมทุกแห่งส่งเจ้าหน้าที่อสม.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในความรับผิดชอบทุกคน รวมทั้งดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ให้ขาดยา ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบาก ให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่หน้าที่ อาทิ ทหาร อปท. เอกชน เข้าร่วมดำเนินการ เพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ล่าสุดได้ส่งทีมแพทย์ออกหน่วยบริการ 117 ทีม ร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่จากจังหวัดนอกพื้นที่รวม 36 ทีม มีผู้มารับบริการทั้งด้านร่างกายและจิตใจทั้งสิ้น 18,348 คน ส่วนใหญ่พบโรคนี้กัดแทะ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ยังไม่พบโรคระบาด</p> <p>-สำหรับภาพรวมมีรพ.ที่ได้รับผลกระทบ 110 แห่ง อยู่ระหว่างกู้ระบบน้ำ ไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์การแพทย์ 1 แห่ง คือ รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชน 3 จุด คือ ที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา เปิดเป็นรพ.สนาม มีทีมแพทย์สนามจากรพ.ลาดบัวหลวงและสระบุรีสนับสนุนการทำงาน ที่รพ.สต.ร้อนทอง และที่วัดธงชัยธรรมจักร บ้านกรุด โดยในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะผู้บัญชาการพื้นที่วิกฤต อ.บางสะพาน จะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และอาสาสมัครภาคประชาชน เข้าแก้ไขช่วยเหลือประชาชนในจุดวิกฤต เช่น การกู้รพ.ให้กลับมาบริการประชาชนได้</p>
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ น้ำท่วมหนักภาคใต้ทำให้เป็นห่วงสุขภาพอนามัยประชาชน เสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ และตาแดง</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.ประภัส จิตตาศิริวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า เรื่องที่เป็นห่วงขณะนี้คือที่นอน บางคนอาจขนย้ายไม่ทัน หากที่นอนเปียกน้ำ ไม่ควรนำมาใช้เพราะจะมีน้ำอยู่ในวัสดุที่ใช้ทำที่นอนและมีความชื้นสูง อาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม แนะนำให้ใช้วัสดุอื่นปูนอนแทน เช่น เสื่อหรือผ้าหนาๆ เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอย่างเพียงพอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์สารพันปัญหา</p>	<p>-เสนอภาพข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ประชาชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ประสบภัยน้ำท่วม</p> <p>-เสนอจดหมายจาก คุณสมหมาย (ประจวบ) ชมเชยการทำงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ระดมทีมวิศวกรเชี่ยวชาญสาขาไฟฟ้า เครื่องยนต์ ประปา วิศวกรโยธา จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตต่างๆ ไปช่วยฟื้นฟูรพ.ที่ถูกน้ำท่วมในภาคใต้</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์สารพันปัญหา</p>	<p>การตรวจสุขภาพผู้ขับขี่</p> <p>-เสนอจดหมายจาก คุณวัฒนา (ดอนเมือง) ว่า เรื่องอุบัติเหตุปีใหม่ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. มีโครงการตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งอาจเจ็บป่วยหรือไม่สมบูรณ์พอที่จะควบคุมขับขี่ยานยนต์ได้ ตั้งเป้าตรวจ 3,000 คน เป็นการตรวจคัดกรองสุขภาพ 9 ขั้นตอน ตรวจฟรีเดือนม.ค.-มี.ค. 60 ขอขอบคุณรพ.สธ.ที่มองการณ์ไกล และอยากให้ทำอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p>คกก.พิจารณาร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 9 มกราคม ประกอบด้วย 1.รศ.วราภรณ์ สามโกเศศ ประธาน 2.นพ.เสรี ตู้จินดา รองประธาน 3.นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุพลา รองประธาน ส่วนกรรมการ ได้แก่ 4.ผอ.สำนักงานประมาณหรือผู้แทน 5.อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้แทน 6.เลขาธิการ สปส.หรือผู้แทน 7.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน 8.ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือผู้แทน 9.ปลัด สธ.หรือผู้แทน 10.เลขาธิการสปสช.หรือผู้แทน 11.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 12.นพ.ชาตรี บานชื่น 13.นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 14.พญ.วันทนี วัฒนะ 15.นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 16.นายอัมมาร สยามวาลา 17.นางวรรณรณ ชาญด้วยวิทย์ 18.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 19.นายศราวุธ สันตินันท์รักษ์ 20.น.ส.ทัศนีย์ บุญทอง 21.ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 22.น.ส.สุรรัตน์ ตรีมรรคา 23.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข 24.นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ เป็นกรรมการและเลขานุการ 25.นพ.ประจักษ์วิช เลิศนาค กรรมการและเลขานุการ 26.นายสมเกียรติ ชำนาญรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และ 27.นายพรหมมินทร์ หอมหวาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>มีหน้าที่ 1.พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในประเด็นที่มีปัญหาและประเด็นอื่นๆ ที่สมควรแก้ไข โดยให้นำงานที่ทำมาแล้วของคณะทำงานชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 37/2559 เรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 2.จัดทำพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... 3.จัดทำประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... 4.เสนอร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้วต่อรมว.สธ. 5.แต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์มองรอบทิศ</p>	<p>ปรับโครงสร้างสำนักกฎหมาย สป.</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงนโยบายปราบปรามทุจริตคอร์ปชั่นของรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ต่อต้านการทุจริตทั้งของรัฐบาลและกระทรวงต่าง ๆ ไม่มีผลงานเป็นรูปธรรม ส่วนหน่วยงานที่มีผลงานจับต้องได้กลับถูกมองข้ามไป ยกตัวอย่าง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานวินัยและคดีทุจริตของสธ. ที่มีผลงานการตรวจสอบทุจริต เช่น คดีทุจริตยาและเวชภัณฑ์ 1,400 ล้านบาท คดีประมูลคอมพิวเตอร์ราว 900 ล้านบาท คดีรถพยาบาล 600 ล้านบาท และกรณีทุจริตงบไทยเข้มแข็ง เมื่อเสนอปรับโครงสร้างภายใน ยกระดับให้เป็น "กอง" ตามกฎหมาย เพื่อให้สายงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงฯ ไม่ให้มีผู้ใดมาแทรกแซงการทำงานได้ แต่ถูกขวางในชั้นอนุกรรมการของสำนักงาน กพร. ด้วยเหตุผลว่า ไม่มีหน่วยงานปราบปรามการทุจริตมาให้เปรียบเทียบผลงาน ซึ่งเรื่องนี้ยังต้องรอเสนอเข้าที่ประชุม กพร. ชุดใหญ่ที่มี นายวิชณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธาน เพื่อสรุปสุดท้าย</p> <p>กรรมการกพร.หลายคนเคยมีประสบการณ์ทำคดีทุจริตในสธ.มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น นายวิชณุ นายธทอง จันทรางศุ นางพรทิพย์ จาละ นายปรีชา วัชรากัย ย่อมเห็นผลงานของหน่วยปฏิบัติเป็นอย่างดี หากปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่ต่อสู้กับคดีทุจริตมายาวนานและจริงจัง ต้องรับสภาพความอยุติธรรมในระบบราชการ ต่อไปขวัญกำลังใจของคนเหล่านี้อาจหมด ไม่สามารถต่อต้านการทุจริตตามนโยบายนายกฯ ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย มติชน สยามรัฐ ไทยโพสต์ M2F	<p>ของขวัญวันเด็กปี 2560</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แลงข่าวจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2560 ว่า ได้จัดโครงการ “เด็กไทยสายตาดี” มอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559 ที่มีการสำรวจสายตาเด็กไทยและตัดแว่นให้ฟรี โดยในปีนี้ ตั้งเป้าให้ครูอนามัยในโรงเรียนช่วยคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนในระดับชั้น ป.1 และตัดแว่นสายตาคุณภาพให้ 43,000 คนฟรี และในวันที่ 14 ม.ค.นี้ ได้จัดตรวจวัดสายตาในงานวันเด็กแห่งชาติที่บูธ D6 สนามเสือป่า ให้บริการตรวจสายตาฟรีและตัดแว่นตา สำหรับในต่างจังหวัดให้มีการตรวจคัดกรองในโรงเรียนและส่งเรื่องต่อให้แพทย์ทำการตรวจวัดเพื่อรับแว่นตาต่อไป และได้ประสานสปสข. ให้ร่วมดำเนินการ</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า ปีนี้จะเร่งรัดดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยจะอบรมครูเจ้าหน้าที่วัดแว่นตาเพิ่มในโรงพยาบาลอีก 25 แห่ง และสนับสนุนแว่นตากระจายไปยังเขตสุขภาพ พร้อมประสานหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจัดระบบส่งต่อเด็กมาตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาล เพื่อสะดวกในการเดินทางและได้รับแว่นเร็วขึ้น</p> <p>-พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 14 มกราคมนี้ เวลา 08.00-15.00 น. ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา” นายกษาระบุว่า เด็ก ๆ จะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี และอยากให้ลูกหลานเรียนรู้กิจกรรม โดยเฉพาะศาสตร์พระราชา หรือแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นพระมหาชนก ภาพยนตร์เรื่องสั้นเมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร การจำลองป่าชายเลน กังหันน้ำชัยพัฒนา และหลักการทรงงาน</p>
มติชน	<p>รณรงค์เด็กดีมีนม 2 แก้ว/วัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ฉัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมเด็กไทยยุคใหม่เติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน ไม่อ้วนผอมเตี้ย ว่า ปีนี้กรมอนามัยได้รณรงค์ให้เด็กวัยเรียนดื่มนมจืดให้ได้วันละ 400 มล. หรือ 2 แก้วทุกวัน โดยดื่มที่โรงเรียน 1 แก้ว และขอความร่วมมือผู้ปกครองจัดให้เด็กดื่มนมเพิ่มเติมที่บ้านอีก 1 แก้ว</p>
สยามรัฐ สำนักข่าวไทย	<p>โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจาก “โนโรไวรัส”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า Norovirus เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ติดต่อโดยการกินอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงไม่สุก อาการเด่น คือ ท้องเสียและอาเจียน โดยปกติผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นและหายได้เองภายใน 2-3 วัน ควรดื่มน้ำเกลือแร่โออาร์เอส เพื่อทดแทนการเสียน้ำและเกลือแร่ หากรักษาเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ และยึดหลัก “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ”</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว	<p>การทำงานร่วมกับพม.</p> <p>-กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมฯ ถึงกับออกปากในการเยือนกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบูรณาการการทำงานเรื่องการพัฒนาเด็กและผู้สูงอายุ ว่า การทำงานของ พม.จะเห็นผลสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งชี้ป้ายบอร์ดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2506 และ 2540 ที่มีคนของตระกูลแสงสิงแก้ว เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขถึง 2 ยุค แนบแน่นขนาดนี้ การบูรณาการงาน 2 กระทรวง ฉลุยแน่นอน</p>
ไทยรัฐ New 108)	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยข้อมูลเอกสาร THE FACTS on E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults ของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา พบว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้ามียุทธศาสตร์ต่างๆ เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ปกติ สารนิโคตินหากเข้าในกระแสเลือดของแม่ที่สูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภ์ สามารถผ่านรกและส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์มากมาย และการได้รับสารนิโคตินในวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้วัยรุ่นเกิดการเสพติดได้ง่าย และส่งผลทำลายสมองส่วนคิดขั้นสูงของวัยรุ่น</p> <p>ด้าน พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย อายุ 13-15 ปี ในปี 2558 พบว่า เยาวชนชายสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ 4.7 และเยาวชนหญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ 1.9 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รัฐบาลปัจจุบันจึงมีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกำหนดให้บารากู บารากูไฟฟ้า และบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>สถิติผู้บริโภคร้องเรียนปี 2559</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภครวมทั้งสิ้น 3,622 เรื่อง แบ่งเป็น ปัญหาด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข 680 เรื่อง ปัญหาด้านการเงินการธนาคาร 626 เรื่อง ปัญหาด้านบริการสาธารณะ 553 เรื่อง ปัญหาด้านสื่อและโทรคมนาคม 541 เรื่อง ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 450 เรื่อง สินค้าและบริการทั่วไป 372 เรื่อง และปัญหาที่อยู่อาศัยจำนวน 138 เรื่องตามลำดับ</p> <p>-นายจุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองประธานกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) คาดหวังว่า ในปี 2560 อย.จะเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีฉลากจีเอ็มโอครอบคลุมอาหารที่มีจีเอ็มโอทุกชนิด</p> <p>-นายพงษ์ภัทร หงส์สุขสวัสดิ์ ผู้ประสานงานภาคตะวันตก กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคจากสื่อออนไลน์โฆษณาเกินจริง ยังไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาจัดการโดยตรง จึงต้องการให้มีการควบคุมการโฆษณาเกินจริงบนสื่อออนไลน์มากขึ้น และจัดการการโฆษณาเกินจริงซ้ำซากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อแบบผิดๆ และหลงเชื่อในโฆษณาเกินจริง</p> <p>สำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข พบการใช้ยาคลอโรฟิลด์รักษาโรครุมมาตอยต์ในคนไข้ 12 คน ที่เข้ารับการรักษาแล้วเกิดอาการจ้อประสาทตาเสื่อม และอาจทำให้มีโอกาสดาบอดได้ จึงควรร้องเรียนเพื่อไม่ให้เกิดกรณีนี้อีก โดยควรมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหมอ มีการป้องกันความเสียหายจากการเข้ารับรักษา และต้องการให้มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือและเฝ้าระวังในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคจากการรักษาพยาบาล</p>
ไทยโพสต์	<p>นวัตกรรมด้านวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ประกาศความสำเร็จจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นนวัตกรรมผลิตวัคซีน 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันโรคไอกรน และวัคซีนรวมป้องกันโรคไอกรน คอตีบ และบาดทะยัก ซึ่งผลิตแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีคุณภาพดีกว่าวัคซีนแบบเดิมที่มีผลข้างเคียงกับผู้ได้รับวัคซีน โดยวัคซีนป้องกันไอกรน ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว</p>
เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1	<p>120 ปี พยาบาลไทย</p> <p>-เสนอบทความ สถาบันการศึกษาด้านพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 12 ม.ค. 2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการก่อตั้ง และพระราชทานชื่อว่า โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช และได้พัฒนามาเป็นลำดับ จนยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ 23 มิ.ย. 2515 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 120 ปี</p> <p>เมื่อวันที่ 9-11 ม.ค. 2560 มีการจัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง "120 ปี การพยาบาลไทย พลิกโฉมสุขภาพสังคม" ณ โรงแรมปรีณพาลาเซส กรุงเทพฯ มีการจัดทำหนังสือ "120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)" และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพยาบาล "120 ปี การพยาบาลไทย"</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยในวันที่ 13 ม.ค. 2560 มีโครงการ "คนใกล้บ้าน เราห่วงใย แบบใกล้ใจ" ที่เป็นการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมที่จัดในปี 2559 ที่จะจัดต่อเนื่องในปี 2560 คือ ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม แก่สามเณร ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี</p>
คมชัดลึก	<p>สช.จัดทำรายการเพื่อชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นายเทพชัย หย่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ "ปฏิบัติการ ลุก ปลูก เปลี่ยน" ระหว่าง บริษัท แบงคอก บิสซิเนส บรอด แอสตติ้ง จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ห้องส่งสถานีโทรทัศน์ NOW26 สยามสแควร์ กรุงเทพฯ เพื่อสะท้อนปัญหาสังคม สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชน โดยจะเริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ 21 มกราคม นี้ เวลา 13.30-14.00 น. ช่อง NOW 26</p>
สยามรัฐ	<p>ร่างพ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย</p> <p>-เสนอข่าว นายกมล รอดคล้าย เลขานุการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า สกศ.อยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้านการศึกษา 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2.ร่างพ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย และ 3.ร่างพ.ร.บ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในส่วนของร่างพ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชนมาร่วมเป็นคณะทำงานวิเคราะห์การดำเนินงานของหน่วยงานด้านการปฐมวัย โดยจากนี้ สกศ.จะลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์และสำรวจวิจัยข้อมูลจากศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่มีการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงกรอบการจัดทำกฎหมาย และดำเนินการยกเร่งต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์ Ryt9.com</p>	<p>หมอครอบครัว จ.นครพนม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) ซึ่งสสจ. นครพนมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงานในระดับตำบล มีการมอบหมายพื้นที่ในการดูแลชัดเจน และมีทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนในจำนวน 10,000 คนต่อหนึ่งทีม ซึ่งในปี 2560 ได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว จำนวน 2 แห่ง คือ คลินิกหมอครอบครัวพื้นที่เขตเมือง ตั้งอยู่ที่รพ.สต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม และคลินิกหมอครอบครัวพื้นที่เขตชนบท ตั้งอยู่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม อ.ธาตุพนม</p>
<p>เว็บไซต์ Ryt9.com เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>โรคชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว นายเงิน ตัก ฟู อธิบดีกรมป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม เปิดเผยว่า เวียดนามอาจต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสชิก้าในปีนี้ เนื่องจากเป็นแหล่งของยุงซึ่งเป็นพาหะในการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออก โดยตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิก้าในหลายพื้นที่ของประเทศ และล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทางใต้ของกรุงโฮจิมินห์ซิตี กว่า 200 ราย โดยคาดว่าเชื้อจะแพร่ระบาดออกไปในอีกหลายพื้นที่ และจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในปีนี้</p>

